

Hộ Độ, ngày 30 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết quả xét duyệt giao đất ở các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thôn Đông Xuân, xã Hộ Độ.

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành quy định một số nội dung của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện;

Căn cứ quy chế xét giao đất ở trên địa bàn xã Hộ Độ.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét giao đất ở xã Hộ Độ ngày 29 tháng 06 năm 2023. UBND xã thông báo các trường hợp tại thôn Đông Xuân chưa được xét giao đất ở tại vùng quy hoạch thôn Trung Châu năm 2023 như sau:

1, Hộ ông Phan Đình Sơn và bà Phan Thị Lý, địa chỉ thường trú: Đông Xuân, xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Ủy ban nhân dân xã Hộ Độ nhận được hồ sơ xin giao đất ở của hộ ông Phan Đình Sơn và bà Phan Thị Lý, có hộ khẩu thường trú tại thôn Đông Xuân, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ủy ban nhân dân xã đã trình Hội đồng xét giao đất ở tiến hành tổ chức xét duyệt. Kết quả xét duyệt hộ ông Phan Đình Sơn và bà Phan Thị Lý chưa được xét giao đất ở đợt này.

Lý do: Mặc dù là gia đình có hiến đất, gia đình có hai anh em trai đều đã lập gia đình nhưng các thành viên trong gia đình có nơi ở riêng. Còn hiện nay vợ chồng ông Sơn ở cùng cha mẹ nên nhu cầu bức thiết chưa cao. Tuy đủ điều kiện xét duyệt giao đất ở nhưng do số lô đất đủ điều kiện xét giao đất ở đợt này không đủ để xét giao cho tất cả các đối tượng đủ điều kiện theo quy định nên cần ưu tiên xét duyệt giao đất ở cho các trường hợp khác bức thiết hơn.

Hồ sơ xin giao đất ở của hộ ông Phan Đình Sơn và bà Phan Thị Lý sẽ được Ủy ban nhân dân xã lưu trữ đầy đủ. trình Hội đồng xét giao đất ở xét duyệt tại các

đợt họp xét sau (nếu gia đình tiếp tục có nhu cầu) và khi có quỹ đất đủ điều kiện để giao đất ở theo đúng quy định.

Trên đây là danh sách các trường hợp chưa được giao đất tại khu quy hoạch đất ở thôn Trung Châu của thôn Đồng Xuân. Đề nghị đơn vị thôn thông báo cho các hộ dân được biết và báo cáo các ý kiến phản hồi (nếu có) của người dân sau thời gian thông báo, niêm yết công khai danh sách.

Nhận được thông báo này, đề nghị Cấp ủy – ban cán sự thôn Đồng Xuân thực hiện nghiêm túc,/.
Nơi nhận:

- Chi nhánh VP ĐKĐĐ Thạch Hà - Lộc Hà;
- UBND huyện Lộc Hà;
- Phòng TN&MT huyện Lộc Hà;
- Hội đồng xét giao đất ở xã Hộ Độ;
- Lưu: VP, TNMT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trương Bá Khanh